

**KỶ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV...**

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 29/10, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV thảo luận trực tuyến về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tổ về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025). Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên thảo luận. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp tại điểm cầu Thái Bình.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Góp ý về dự án Luật, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng cần có sự cần thiết sửa đổi Luật, đồng

thời đề nghị ban soạn thảo rà soát lại những điều khoản trùng lặp hoặc chưa thống nhất giữa bảo hiểm (sửa đổi); nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tổ về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025). Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên thảo luận. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp tại điểm cầu Thái Bình.

**HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 29/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về: Việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đất Bộ CHQS tỉnh (trụ sở cũ); đề xuất chủ trương tiếp nhận dự án nhà máy chế biến thực phẩm của Tập đoàn TH tại xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ; chủ trương triển khai đề án số tay đăng viên điện tử trong Đảng bộ tỉnh; đề án và dự thảo Nghị quyết chuyển đổi số tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025; đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dự án phát triển nhà ở thương mại khu đất Bộ CHQS tỉnh (trụ sở cũ) là một trong những dự án quan trọng, là cơ hội ở một vị trí đắc địa hàng đầu của thành phố để hình thành một tổ hợp phục vụ dân cư cũng như thương mại, dịch vụ phát triển. Trên cơ sở xem xét các yếu tố môi,

trường và các quy trình, thủ tục, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, lập lại quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất của Bộ CHQS tỉnh theo hướng ưu tiên cho tiện ích và các dịch vụ công cộng, phục vụ người dân, bảo đảm đưa khu vực này trở thành khu dân cư có tiêu chuẩn sống cao, phù hợp với xu hướng phát triển cũng như tầm nhìn dài hạn. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các bước chặt chẽ, khẩn trương, sớm trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đưa khu đất này vào danh giá và triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

Đối với đề xuất chủ trương tiếp nhận dự án nhà máy chế biến thực phẩm của Tập đoàn TH tại xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.

Về chủ trương triển khai đề án số tay đăng viên điện tử trong Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc triển khai phần mềm số tay đăng viên điện tử trong thời gian vừa qua là sự nỗ lực, cố gắng lớn của Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên và các chi bộ cơ sở. Kết quả bước đầu cho thấy nhiều hiệu quả tích cực trong công tác học tập, giáo dục, tuyên truyền nghị quyết

kinh doanh đa cấp có thể lợi dụng, vì vậy cần cần nhắc bổ sung các điều khoản quy định chặt chẽ hơn hoặc phải đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với các vấn đề nảy sinh nêu trên. Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung nội dung quy định đối với bảo hiểm vi mô theo hướng triển khai bảo hiểm vi mô vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi để khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai nhằm dự phòng rủi ro hàng ngày, có tích lũy hướng đến người nghèo, người có thu nhập thấp, người yếu thế trong xã hội.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Trong phiên họp buổi chiều, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025), Quốc hội

thảo luận ở tổ về các nội dung này.

Góp ý về các nội dung này, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng việc xây dựng kế hoạch là cần thiết nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém của giai đoạn trước, đưa các nội dung cơ cấu lại nền kinh tế trong giai đoạn 2021 - 2025 đi vào thực chất, hiệu quả. Các đại biểu cơ bản thống nhất với quan điểm, mục tiêu tổng quát nêu trong dự kiến kế hoạch, đồng thời kiến nghị nghiên cứu, bổ sung mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng tăng trưởng một số ngành kinh tế chủ lực, ưu tiên; phát triển đô thị, kinh tế đô thị; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thích ứng với biến động của kinh tế thế giới, chủ động hội nhập quốc tế. Các đại biểu cũng nhắc tới với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu trong dự kiến kế hoạch, đồng thời đề nghị tách một số nội dung thành nhiệm vụ riêng có cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025), Quốc hội

an ninh lương thực quốc gia; có cơ chế, chính sách hỗ trợ để các địa phương giữ đất trồng lúa và hỗ trợ người trồng lúa để họ có thu nhập tương xứng với công sức bỏ ra. Quy hoạch sử dụng đất phát triển theo hướng khai hoang, lấn biển song cần lưu ý đến đánh giá tác động đến bờ biển, môi trường, hệ sinh thái biển. Các đại biểu đề nghị Chính phủ ưu tiên tập trung cơ cấu lại nền kinh tế trong từng giai đoạn gắn với bảo đảm nguồn lực, kịp thời thực hiện công tác dự báo, đánh giá đúng, kịp thời, chủ động thích ứng với những biến đổi khó lường của tình hình thế giới, nhất là đại dịch Covid-19; bổ sung một số chỉ tiêu cụ thể về đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cơ cấu lại đầu tư công, phát triển thị trường lao động, có giải pháp đột phá trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; chú trọng cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhất là chế biến nông sản, xây dựng chuỗi sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng.

**THU HIỀN**



Các đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: NGỌC TRÂM

của Đảng, hỗ trợ công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin cho việc triển khai mở rộng phần mềm số tay đăng viên điện tử. Để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Thái Bình và các cơ quan liên quan, đặc biệt là các đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện thời gian tới và phải đề cao tinh thần trách nhiệm từ khâu chuẩn bị, hạ tầng kỹ thuật đến nội dung thông tin, nhất là việc triển khai đến các chi bộ, đồng thời quán triệt đến tất cả các đảng viên phải có trách nhiệm cao trong việc triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, chính thống. Các chi bộ có đủ điều kiện phải coi đây là yêu cầu bắt buộc và được kiểm tra, đánh giá định kỳ để tiến tới triển khai chính thức trong toàn Đảng bộ tỉnh trong năm 2022. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo ra sự đồng thuận, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đối với đề án và dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là nghị quyết rất quan trọng, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian dài. Chuyển đổi số là nhiệm vụ mang tính tổng thể, toàn diện, bao trùm trên tất cả các ngành, lĩnh vực, phạm vi, khu vực, do đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực, phạm vi của mình; cần nghiên cứu một cách thấu đáo, đầy đủ, biên soạn theo đúng hướng dẫn và phù hợp với đặc thù của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển của tỉnh;

coi đó là cơ sở ban hành một nghị quyết đủ tầm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới. Cơ quan soạn thảo cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, nhanh chóng hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo hướng nhấn mạnh và đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác tổ chức thực hiện; phát triển nhanh, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực để bảo đảm đúng mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Về đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát, bổ sung để hoàn thiện đề án.

Cùng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

**QUỐC CƯỜNG**

**ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian qua, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được các cấp, các ngành huyện Quỳnh Phụ thực hiện hiệu quả. Việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ cấp huyện đến cấp cơ sở, qua đó giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các

tầng lớp nhân dân. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính và phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được đẩy mạnh, nhất là việc tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng, chống dịch. Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện. Trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng 9 tháng đầu năm kinh tế của huyện tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng 8,66% so với cùng kỳ năm 2020; các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao đều hoàn thành chỉ tiêu theo quy định; công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được triển khai quyết liệt và đạt kết quả tốt, nhiều dự án bảo đảm đúng tiến độ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đến nay, Đảng bộ huyện và 100% đảng bộ xã, thị trấn đã hoàn thành việc sưu tầm, biên soạn, phát hành lịch sử đảng bộ; các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, thôn làng ban hành quy định, quy chế, hương ước, quy ước phù hợp với truyền thống tốt đẹp của địa phương, đơn vị; tổ chức sưu tầm, biên tập và khôi phục thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của các thôn làng. Các trường học trên địa bàn huyện đưa nội dung giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng vào chương trình giảng dạy...

Tại hội nghị, các đại biểu đồng góp ý kiến vào các báo cáo, phương hướng khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu, đánh giá cao kết quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại huyện Quỳnh Phụ. Quá trình thực hiện nghiêm túc và có cách làm sáng tạo, sau học tập có chương trình hành

động cụ thể. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đặc biệt đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án của tỉnh, của huyện, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, coi đây là điểm sáng của tỉnh để thu hút các án đầu tư, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 có sự chỉ đạo, vào cuộc và quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo luôn duy trì tốt đầu của tỉnh.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, các cấp, ngành, địa phương trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, giáo dục truyền thống, nét đẹp văn hóa của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện quyết liệt hơn nữa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là các chủ trương

mới của Đảng, Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị. Thường xuyên rà soát, bổ sung, bổ khuyết các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ các cấp. Tập trung các điều kiện cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 để hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh như hiện nay; quyết tâm giữ vững những thành quả đã đạt được. Để làm được điều đó, huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần có sự đoàn kết, thống nhất, có quy chế hoạt động rõ ràng, việc sinh hoạt đảng phải nề nếp; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ nữ.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Huyện ủy Quỳnh Phụ tiếp thu tinh thần chỉ đạo, ý kiến tham gia của các đại biểu tại buổi làm việc, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

**KHAI MẠC KỶ THI...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 29/10, tại Trường Đại học Thái Bình, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tới dự.

Kỳ thi tuyển công chức năm nay có 1.623 thí sinh tham dự với 443 chỉ tiêu cần tuyển. Các thí sinh trải qua 2 vòng thi. Vòng 1 được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính, nội dung thi gồm 2 phần (phần kiến thức chung và phần thi ngoại ngữ). Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu thí sinh trả lời đúng 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi sẽ được thi tiếp vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành vào ngày 29/11/2021.

Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh khẳng định: Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ; coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, việc tổ chức thi tuyển để lựa chọn những người có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đồng thời là một trong những giải pháp để hướng tới xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng cần coi nhiệm vụ được phân công tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; chấp hành đầy đủ các nội quy, quy chế của kỳ thi; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng bảo đảm công tác an ninh trật tự, công tác hậu cần và các điều kiện cần thiết để các ban giúp việc và phục vụ kỳ thi hoàn thành nhiệm vụ được giao; tạo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ các thí sinh để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng, dân chủ và chất lượng. Ban coi thi phải thực hiện đúng nội quy, quy chế kỳ thi; Ban giám sát kỳ thi thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, giúp Hội đồng giám sát thi tuyển, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Tiểu ban an ninh, y tế có kế hoạch cụ thể bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh đề nghị các thí sinh tham dự kỳ thi cần thực hiện nghiêm nội quy, quy chế kỳ thi; bình tĩnh, tự tin để làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

**THU THUY**

**TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC...**

(Tiếp theo trang 1)

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Kim Cừ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành.

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/10/2021 tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg. Theo đó, mục tiêu cụ thể của chiến lược đó là giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP, đến năm 2030 cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014, đến năm 2050 cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 30% so với năm 2014; xanh hóa các ngành kinh tế, đến năm 2030 tiêu hao năng lượng sơ cấp trên GDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 giảm từ 1 - 1,5%/năm, tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đạt 15 - 20%, kinh tế số đạt 30% GDP, tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%, ít nhất 30% tổng diện tích cây trồng cạn có tuổi được áp dụng phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và đến năm 2050 tiêu hao năng lượng sơ cấp trên GDP bình quân mỗi giai đoạn (10 năm) giảm 1%/năm, tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đạt 25 - 30%, phần đầu kinh tế số đạt 50% GDP, tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42 - 43%, ít nhất 60% tổng diện tích cây trồng cạn có tuổi được áp dụng phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, đến năm 2030 tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định đạt 95% và đến năm 2050 tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định đạt 100%; xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 bao gồm: tham vấn các bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh; xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh; kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của các bộ, ngành, địa phương; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại xanh; xây dựng khung quy định nguồn lực tài chính và đầu tư cho tăng trưởng xanh; xây dựng danh mục các dự án trọng điểm về tăng trưởng xanh. Đại diện một số bộ, ngành, địa phương và tổ chức quốc tế phát biểu làm rõ hơn về kinh nghiệm triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011 - 2020 đồng thời đề xuất những kiến nghị để thực hiện có hiệu quả hơn chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định việc ban hành chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 có ý nghĩa lớn, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, là tiền đề để cụ thể hóa các mục tiêu phát thải cacbon thấp, trung hòa cacbon trong dài hạn và đúng góp phần số hạn chế gia tăng nhiệt độ toàn cầu; đồng thời, là phương thức quan trọng để kinh tế phát triển bền vững, hướng tới phát triển kinh tế xanh. Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 1658, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất triển khai thực hiện chiến lược với nhận thức tăng trưởng xanh là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức liên quan.

**KHẨN TRƯNG TRUY VẾT...**

(Tiếp theo trang 1)

vận dụng trong thực hiện cách ly nhằm bảo đảm an toàn cao nhất. Triển khai cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh, huyện. Đồng chí yêu cầu huyện Hưng Hà thành lập bộ phận chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện tại xã. Khẩn trương phối hợp với ngành chức năng tiến hành điều tra, truy vết dịch tế bào đảm chính xác để có biện pháp khoanh vùng, cách ly hiệu quả, không để dịch lây lan. Nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp liên quan. Đối với các trường hợp cách ly tại nhà phải thực hiện theo đúng quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các phương án hậu cần trong khu vực phải khoanh vùng phong tỏa. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tuyên truyền lưu động để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.